

UBND TỈNH TRÀ VINH
LIÊN MINH HTX TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94/BC-LMHTX

Trà Vinh, ngày 27 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 2833/UBND-THNV ngày 22/7/2020 về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, tại mục 8, với nội dung “*Có 06 HTX Nông nghiệp huyện Châu Thành đề nghị: Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ HTX vay vốn sản xuất từ nguồn quỹ hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh*”.

Liên minh HTX tỉnh xin báo cáo đến UBND tỉnh như sau:

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 26/11/20215 của UBND tỉnh, được giao quản lý với tổng nguồn vốn Điều lệ là 10 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân 12 tỷ 433 triệu đồng cho 26 dự án để đầu tư đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, giảm chi phí lao động, nâng cao giá thành sản phẩm, hiệu quả kinh tế và thu nhập cho thành viên HTX và người lao động. Hiện nay, chất lượng tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tương đối tốt do đặc thù cho vay trong phạm vi nhỏ, chủ yếu cho vay ngắn hạn đối với đơn vị thành viên.

Về cơ sở pháp lý:

Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Quyết định số 17/QĐ-QHT ngày 12/8/2016 của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ban hành quy chế cho vay; quyết định số 11/QĐ-QHT ngày 24/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 17/QĐ-QHT của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; quyết định số 12/QĐ-QHT ngày 08/7/2016 của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; quyết định số 10/QĐ-QHT ngày 24/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 12/QĐ-QHT.

- Đối tượng được vay vốn:

HTX, LHHTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) có giấy phép đăng ký HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Chủ đầu tư có nhu cầu về vốn, có năng lực sản xuất, làm ăn có hiệu quả, có khả năng tạo dựng công việc sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm thêm cho nhiều lao động nhưng thiếu vốn. Chủ đầu tư có dự án vay vốn khả thi về: đổi mới phát triển sản phẩm, đổi mới phát triển công nghệ kỹ thuật, phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, phát triển và nhân rộng mô hình mới, mô hình điển hình tiên tiến....

- Điều kiện vay vốn:

+ Có dự án đầu tư khả thi, có nhu cầu về vốn, có năng lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng tạo dựng công việc sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm thêm cho nhiều lao động nhưng thiếu vốn.

+ Có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm vay vốn, có khả năng tài chính đảm bảo trả được nợ gốc và lãi trong thời hạn cam kết ghi tại hồ sơ đề nghị vay vốn.

+ Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp và giá trị các tài sản đảm bảo nợ vay, thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

+ Có nguồn vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu bằng 20% tổng mức vốn đầu tư của dự án, có cơ sở vật chất kỹ thuật để triển khai dự án đầu tư.

+ Có hồ sơ vay vốn theo quy định của quỹ được Quỹ thẩm định và chấp nhận.

+ ...

- Mức vốn cho vay:

Mức vốn cho vay đối với từng dự án cụ thể do Giám đốc Quỹ xem xét, quyết định, nhưng tối đa không qua 80% tổng mức đầu tư của dự án và tối đa không quá 600 triệu đồng cho một dự án. Trường hợp tổng mức đầu tư của dự án vượt quá 600 triệu đối với một dự án thì do Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

Tổng mức vay của một HTX, LHHTX tối đa không quá 2 tỷ đồng.

- Thời gian cho vay hỗ trợ và lãi suất cho vay:

+ Cho vay ngắn hạn: là các khoản vay có thời gian vay tối đa không quá 12 tháng. Lãi suất là 5%/năm;

+ Cho vay trung hạn: các khoản vay có thời gian cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng. Lãi suất là 5,13%/năm;

+ Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với dự án đầu tư tối đa bằng lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định theo từng thời kỳ.

+ Lãi suất cho vay trung và dài hạn đối với dự án đầu tư được Quỹ tính tối đa bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bằng đồng Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành phù hợp với tình hình thực tế và theo từng thời điểm. HTX, LHHTX phải trả lãi suất tiền vay định kỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng của từng dự án.

- **Hồ sơ vay vốn:** khi có nhu cầu vay vốn và đáp ứng các điều kiện vay vốn HTX, LHHTX lập 02 bộ hồ sơ gồm:

+ Điều lệ HTX, LHHTX (bản chính hoặc bản sao có công chứng);

+ Giấy chứng nhận đăng ký HTX, LHHTX (bản sao có công chứng);

+ Quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán (trưởng) và giấy chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng);

+ Nghị quyết đại hội thành viên hoặc biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua các nội dung về việc vay vốn của quỹ như xác định số tiền vay, mục đích sử dụng vốn vay, tài sản bảo đảm tiền vay,...

+ Báo cáo tình hình hoạt động 02 hai gần nhất và báo cáo nhanh tình hình hoạt động đến quý gần nhất (đối với HTX, LHHTX đã hoạt động; đối với HTX, LHHTX mới thành lập dưới 01 năm thì phải báo cáo về tình hình hoạt động đến thời điểm vay vốn);

+ Báo cáo về góp vốn điều lệ;

+ Khi có sự thay đổi về nhân sự hoặc một trong các tài liệu nêu trên HTX, LHHTX phải bổ sung hồ sơ cho Quỹ.

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Văn phòng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh;

+ Địa chỉ: số 40 Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh;

+ Điện thoại: 02943 851375 hoặc 0338 837080./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BLĐ LMHTX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thái Phước Lộc